

ด่วนที่สุด

ที่ ลป ๐๐๒๓.๓/ว ๑๔๗๗



ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

ถนนนารายณ์มหาราช ลป ๑๕๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง โครงการคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา “DLA AWARD 2022” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
เพื่อรับรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๔๗๐  
ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้ดำเนินการพัฒนาและอบรมให้ความรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รวมทั้งแนวทางการสอนอย่างสร้างสรรค์ และออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อนวัตกรรมที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครู ได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการศึกษา จนสามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดดำเนินโครงการคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา “DLA AWARD 2022” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัดและเชิญชวนให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้สอนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

๒. แจ้งรายชื่อผู้สมัครเพื่อรับรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการบริหารสถานศึกษาดีเด่น พร้อมแบบแสดงผลงานที่กำหนดคนละ ๑ เล่ม ส่งให้จังหวัดลพบุรีภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓. สำหรับรางวัลครูที่มีผลงานดีเด่นการผลิตสื่อการเรียนการสอน หัวข้อ “นวัตกรรมครูสู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑” ให้ผู้สมัครส่งผลงาน ผ่าน Google form ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวข้อ “หนังสือราชการ” หรือสแกน QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำกับดูแลพิจารณาดำเนินการด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๓๖๗๗-๐๒๒๕-๖

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุธรรม)  
ท้องถิ่นจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี